



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๙๘/๒๕๖๑

ด้วย นางสาวละออง ศรีโนนทอง ผู้ร้อง อายุ ๓๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนายฉลอง ศรีโนนทอง ผู้ตาย กับนางสาวบังอร ถิวดตา ซึ่งบิดาและมารดาอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย มีบุตรด้วยกัน ๒ คน คือ ผู้ร้อง และนายบวร ศรีโนนทอง ปัจจุบันอายุ ๓๐ ปีเศษ ในระหว่างที่นายฉลอง อยู่กินฉันสามีภริยากับนางสาวบังอรได้ให้การรับรองผู้ร้องและนายบวรว่าเป็นบุตร โดยรู้เห็นยินยอมในการแจ้งการเกิด ให้ความยินยอมในการใช้ชื่อสกุล ให้การศึกษา และดูแลเวลาเจ็บป่วย ตลอดจนพฤติการณ์ แสดงออกต่อสาธารณชนและญาติพี่น้องเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าผู้ร้องและนายบวรเป็นบุตรของตน ก่อนถึงแก่ความตายนายฉลองได้ประกอบอาชีพรับจ้างอยู่ที่บริษัท บลูวินเทจ วอชิง จำกัด ในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกฟอก ซึ่งได้พักอาศัยและอุปการะเลี้ยงดูผู้ร้องอยู่ที่บริษัทดังกล่าวตลอดมา ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายฉลองได้ถึงแก่ความตาย ด้วยสาเหตุหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ภายหลังเมื่อนายฉลอง ถึงแก่ความตายแล้ว สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีจะจ่ายบำเหน็จชราภาพกรณีตายให้แก่ทายาท หรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งผู้ร้องและนายบวรได้ยื่นคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทนดังกล่าวแล้ว แต่มีเหตุขัดข้องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแจ้งว่า ผู้ร้องและนายบวรมิใช่ทายาทตามที่กฎหมายกำหนด จึงไม่สามารถจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องและนายบวรได้ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้แนะนำให้ผู้ร้อง ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายก่อน และนำคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลไปแสดงจึงจะจ่ายเงินทดแทนดังกล่าวให้ได้ สำหรับบิดาและมารดาของ นายฉลอง คือ นายอ่อน ศรีโนนทอง และนางซาลี ศรีโนนทอง ได้ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว ปัจจุบันมี ทายาทของผู้ตาย คือ ผู้ร้องและนายบวร ในการยื่นคำร้องนี้ ผู้ร้องได้รับความยินยอมจากทายาทและภริยา นอกสมรสของผู้ตายแล้ว ด้วยเหตุดังกล่าวขอศาลได้โปรดได้สวนคำร้องและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าผู้ร้อง เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายฉลอง ศรีโนนทอง ผู้ตาย เพื่อนำคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล ไปดำเนินการติดต่อขอรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามกฎหมายต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใด มีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการ สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายอริ อารยวัฒน์กุล)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี